

Số: /KL-UBND

Hồng Lĩnh, ngày tháng 5 năm 2022

KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO
Đối với ông Nguyễn Công Lộc, Chủ tịch UBND phường Trung Lương

Ngày 6/4/2022, UBND thị xã Hồng Lĩnh ban hành Quyết định số 782/QĐ-UBND về việc thụ lý giải quyết tố cáo đối với ông Nguyễn Công Lộc, Chủ tịch UBND phường Trung Lương có hành vi vi phạm pháp luật với 02 nội dung: (1) lợi dụng chức quyền cho phép hộ Nguyễn Thị Lộc, trú tại TDP Phúc Sơn, cải tạo, coi nới nhà ở trái phép và chậm giải quyết đơn kiến nghị của công dân; (2) vu khống công dân.

Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh kết luận nội dung tố cáo như sau:

I. KẾT QUẢ XÁC MINH

1. Nội dung tố cáo ông Nguyễn Công Lộc, chủ tịch UBND phường Trung Lương lợi dụng chức quyền cho phép hộ Nguyễn Thị Lộc, trú tại TDP Phúc Sơn, cải tạo, coi nới nhà ở trái phép và chậm giải quyết đơn kiến nghị của công dân.

Kết quả xác minh cho thấy tài sản nhà ở do người tố cáo phản ánh là tài sản hiện do hộ bà Nguyễn Thị Lộc sử dụng làm nhà ở tại TDP Phúc Sơn, phường Trung Lương. Tài sản gồm 02 gian nhà cấp 4 gắn liền với đất, hiện đang là đối tượng tranh chấp dân sự trong hợp đồng mua bán chuyển nhượng đất và tài sản gắn liền với đất của 02 hộ gia đình bà Kiều Thị Quý và bà Nguyễn Thị Lộc (vụ việc đã xảy ra nhiều năm). Hiện nay TAND thị xã Hồng Lĩnh đang thụ lý và chưa có phán quyết cuối cùng về quyền tài sản.

Vào ngày 21/8/2020, hộ bà Nguyễn Thị Lộc gửi đơn đến UBND phường Trung Lương xin phép được cải tạo công trình nhà ở vì lí do bị hư hỏng nặng, nếu tiếp tục sử dụng sẽ gây nguy hiểm cho gia đình. Cùng ngày, hộ bà Kiều Thị Quý gửi đơn đến UBND phường Trung Lương đề nghị không cho bà Nguyễn Thị Lộc cải tạo công trình nhà ở đang tranh chấp.

Ngày 25/8/2020, UBND phường Trung Lương tổ chức cuộc làm việc để xem xét đề xuất của hộ Nguyễn Thị Lộc. Thành phần tham dự làm việc gồm đại diện hộ bà Lộc, tổ trưởng TDP Phúc Sơn, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Trung Lương. Tại cuộc họp đã thống nhất để hộ bà Lộc “lộp lại phần

mái do bị sụp, giữ nguyên hiện trạng, không xây cao lên, to ra, không làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất và tài sản trên đất”(biên bản lập ngày 25/8/2022).

Tuy nhiên, trong quá trình cải tạo, hộ bà Nguyễn Thị Lộc có hành vi coi nói vượt ngoài phạm vi cho phép, UBND phường Trung Lương phát hiện và lập biên bản ghi lại sự việc cụ thể: ngoài phần cải tạo trên nhà cũ, hộ bà Lộc có cải tạo, coi nói thêm diện tích 4,2m (rộng) x 10,3m (dài) theo hình thức dùng 01 bức tường nhà cũ đang ở, lợp mái tôn chái ra phía sau, ngăn vách, sử dụng để ngủ và bếp nấu (biên bản lập ngày 21/9/2020). Ngày 8/10/2020, UBND phường Trung Lương tổ chức làm việc với hộ bà Nguyễn Thị Lộc để làm rõ việc tự ý cải tạo, coi nói ngoài phạm vi cho phép. Tại buổi làm việc, hộ bà Nguyễn Thị Lộc thừa nhận việc làm của gia đình là do xuất phát từ nhu cầu về nhà ở và cam kết tự chịu trách nhiệm, không thu hồi phần tài sản nhà ở do gia đình tự cải tạo, coi nói thêm trong trường hợp Tòa án phán quyết đất và tài sản tranh chấp thuộc quyền sử dụng của hộ bà Kiều Thị Quý. Tuy nhiên, ngày 11/11/2020, UBND phường Trung Lương vẫn ban hành Thông báo số 127/TB-UBND kiên quyết yêu cầu hộ bà Lộc phải tự tháo dỡ phần diện tích tự ý coi nói thêm với các lí do được nêu rõ tại văn bản: có hành vi xây dựng công trình (không thuộc đối tượng được miễn cấp phép xây dựng) khi chưa có giấy phép xây dựng; thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp; không chấp hành nội dung cam kết với UBND phường ngày 25/8/2020 về phạm vi cải tạo nhà ở. Về phía hộ bà Nguyễn Thị Lộc, một mặt không chấp hành Thông báo số 127/TB-UBND của UBND phường Trung Lương mặt khác gửi đơn khiếu nại UBND phường Trung Lương về hành vi yêu cầu gia đình bà Lộc tháo dỡ công trình nhà ở sai quy định (đơn khiếu nại đề ngày 24/11/2020). UBND phường Trung Lương đã thụ lí, giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền. Theo đề nghị của Tổ kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại, ngày 30/6/2021, UBND phường Trung Lương ban hành Văn bản số 73/TB-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ Thông báo số 127/TB-UBND với các lí do thu hồi, hủy bỏ như sau: chưa đúng quy định của Luật xử lí vi phạm hành chính và quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng. Qua xác minh nội dung tố cáo đã làm rõ lí do UBND phường Trung Lương phải thu hồi, hủy bỏ Thông báo số 127/TB-UBND ngày 11/11/2020 xuất phát từ nguyên nhân UBND phường Trung Lương yêu cầu hộ bà Nguyễn Thị Lộc tháo dỡ công trình vi phạm khi chưa có biên bản xác lập rõ hành vi vi phạm hành chính của hộ này theo quy định về quy định của Luật xử lí vi phạm hành chính hiện hành.

Ngày 5/6/2021, bà Kiều Thị Quý tiếp tục có đơn kiến nghị đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý hành vi xây dựng nhà ở của hộ bà Nguyễn Thị Lộc khi 02 gia đình đang có tranh chấp đất và tài sản gắn liền với đất. Ngày 6/7/2021, UBND phường Trung Lương ban hành Công văn số 99/UBND-ĐCXD về việc đề nghị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng nhà ở tư nhân gửi Đội trật tự đô thị thị xã Hồng Lĩnh với nội dung: “*Báo cáo để Đội*

trật tự đô thị được biết đồng thời kính đề nghị Đội phối hợp với UBND phường để lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” đối với hành vi tự ý cải tạo, coi nới công trình nhà ở của hộ bà Nguyễn Thị Lộc.

Ngày 9/3/2022, Đội trật tự đô thị thị xã Hồng Lĩnh phối hợp với UBND phường Trung Lương đã trực tiếp kiểm tra tại khu vực công trình nhà ở hộ Nguyễn Thị Lộc và kết luận: *“Công trình mang tính chất tạm bợ, không kiên cố, Việc xử lý hành chính về hành vi xây dựng nhà ở tư nhân mà không có giấy phép xây dựng đối với gia đình bà Kiều Thị Lộc là chưa thật sự thỏa đáng, thuyết phục so với tình hình chung trên địa bàn và quy định tại điều 11 Luật xử lý vi phạm hành chính”.*

Ngày 18/4/2022, Tổ xác minh nội dung tố cáo đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại công trình nhà ở bà Nguyễn Thị Lộc. Hiện trạng công trình nhà ở của bà Nguyễn Thị Lộc được giữ nguyên trạng như biên bản lập ngày 9/3/2022 gồm: nhà cũ lợp lại mái bằng chất liệu tôn xộp; trên bức tường nhà cũ được chái thêm mái phía sau bằng chất liệu tôn xộp với tổng diện tích 4,2m x 10,3m, được ngăn vách thành 03 phần (3x4m/phần), 02 phần đặt giường ngủ, một phần đặt bếp nấu. Công trình chật hẹp, mang tính tạm bợ.

Như vậy, việc cải tạo, coi nới công trình nhà ở của bà Nguyễn Thị Lộc được thực hiện từ năm 2020. Việc cải tạo, coi nới của hộ Nguyễn Thị Lộc đã bị UBND phường Trung Lương đã phát hiện và ban hành văn bản yêu cầu tháo dỡ. Tuy nhiên, việc xử lý của UBND phường Trung Lương không đúng quy định của pháp luật, bị công dân khiếu nại buộc phải thu hồi, hủy bỏ Văn bản hành chính đã ban hành.

2. Nội dung tố cáo ông Nguyễn Công Lộc, chủ tịch UBND phường Trung Lương có hành vi vu khống cho gia đình bà Kiều Thị Quý

Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy, ngày 5/6/2021, bà Kiều Thị Quý gửi đơn đến UBND thị xã Hồng Lĩnh phản ánh việc UBND phường Trung Lương chậm xem xét, xử lý việc hộ bà Nguyễn Thị Lộc tự ý cải tạo, xây dựng nhà ở khi tài sản gắn liền với đất đang có tranh chấp. Ngày 14/6/2021, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã chuyển đơn về UBND phường Trung Lương đề nghị xem xét, xử lý theo thẩm quyền (*Văn bản chuyển đơn số 745/UBND-TCD*).

Ngày 9/7/2021, UBND phường Trung Lương ban hành Văn bản số 106/UBND-ĐCXĐ về việc trả lời đơn thư của công dân Kiều Thị Quý trong đó có nội dung: *“UBND phường chỉ cho phép gia đình bà Lộc da trát lại công trình cũ và lợp lại mái tôn (nhà ngang cũ) do công trình xuống cấp, đe dọa đến tính mạng con người, việc cho phép trên đã thực hiện sau khi xin ý kiến của ông Nguyễn Tuấn Túy và bà Kiều Thị Quý...”*. Sau khi Văn bản số 106/UBND-ĐCXĐ được ban hành, người tố cáo cho rằng ông Nguyễn Công Lộc, chủ tịch UBND phường Trung Lương ký văn bản có nội dung như trên là vu khống cho hộ bà Kiều Thị Quý. Tại các buổi làm việc, người tố cáo đều khẳng định không có việc UBND phường Trung Lương xin ý kiến hộ Kiều Thị Quý và không có

việc hộ bà Quý đồng ý để hộ bà Lộc cải tạo, xây dựng thay đổi hiện trạng tài sản mà 02 hộ đang tranh chấp.

Kết quả làm việc với người bị tố cáo, ông Nguyễn Công Lộc giải trình, cá nhân ông Lộc có trực tiếp trao đổi bằng miệng với ông, bà Nguyễn Tuấn Túy, Kiều Thị Quý khi hộ gia đình lên tại trụ sở UBND phường Trung Lương phản ánh và đề nghị chính quyền phường Trung Lương ngăn chặn việc bà Nguyễn Thị Lộc cải tạo, coi nói nhà ở đang có tranh chấp. Nội dung trao đổi nhằm mục đích cung cấp thông tin kết luận của UBND phường đối với trường hợp cải tạo nhà ở của hộ bà Nguyễn Thị Lộc để cho ông Túy và bà Quý biết, đồng thời muốn dung hòa mâu thuẫn giữa 02 gia đình trong thời gian chờ TAND thị xã xét xử (*báo cáo giải trình ngày 12/4/2022 và biên bản làm việc ngày 13/5/2022*). Kết quả kiểm tra các loại hồ sơ của UBND phường Trung Lương có liên quan đến vụ việc không thấy có văn bản nào thể hiện việc UBND phường Trung Lương xin ý kiến của hộ bà Kiều Thị Quý đối với việc cải tạo, coi nói nhà ở của Nguyễn Thị Lộc. Do đó, không có cơ sở để làm rõ ý “...sau khi xin ý kiến của ông Nguyễn Tuấn Túy và bà Kiều Thị Quý” ghi trong Văn bản số 106/UBND-ĐCXĐ ngày 9/7/2021 cụ thể UBND phường Trung Lương muốn nói là “xin ý kiến” về việc gì? Nội dung xin ý kiến cụ thể thế nào? Và ý kiến của người được xin ý kiến như thế nào?

Như vậy, nội dung “...sau khi xin ý kiến của ông Nguyễn Tuấn Túy và bà Kiều Thị Quý” được ghi Văn bản số 106/UBND-ĐCXĐ ngày 9/7/2021 của UBND phường Trung Lương trả lời đơn kiến nghị của công dân là thiếu chặt chẽ, cần được, bổ sung làm rõ hoặc sửa đổi theo quy định để đảm bảo tính chặt chẽ của 01 văn bản hành chính Nhà nước. Bên cạnh đó, phía người tố cáo căn cứ vào nội dung này để cho rằng ông Nguyễn Công Lộc, chủ tịch UBND phường Trung Lương có hành vi vu khống cho gia đình bà Kiều Thị Quý là hoàn toàn không có cơ sở để xem xét, kết luận.

3. Kết quả kiểm tra, xác minh việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đất phi nông nghiệp của hộ ông, bà Nguyễn Tuấn Túy, Kiều Thị Quý đối với diện tích đất đang có khiếu kiện

Tại biên bản làm việc ngày 5/5/2022, hộ bà Kiều Thị Quý cung cấp chứng cứ bổ sung cho người giải quyết tố cáo gồm 02 phiếu nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2013-2018 đối với diện tích đất đang có khiếu kiện để chứng minh việc đất đã thuộc QSD của hộ gia đình bà Quý. Cả 02 phiếu nộp tiền đề cùng ngày 21/2/2018, người nộp là ông Nguyễn Tuấn Túy, do Chi cục Thuế thị xã Hồng Lĩnh thu, tổng số tiền 1.521.000đ (*Một triệu, năm trăm, hai mươi một ngàn đồng*).

Về việc ông Nguyễn Tuấn Túy nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp từ năm 2013-2018 đối với diện tích đất đang có khiếu kiện được làm rõ như sau: Năm 2008, hộ bà Kiều Thị Quý được UBND thị xã Hồng Lĩnh cấp GCN QSD đất số phát hành AN 375532, số vào sổ 01669 ngày 24/11/2008. Tuy nhiên, do

có vi phạm quy định pháp luật về đất đai trong quá trình lập hồ sơ đề nghị cấp GCN QSD đất nên GCN QSD đất đã bị UBND thị xã thu hồi, hủy bỏ tại Quyết định số 1345/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013. Theo Văn bản số 134/CCTKV-NV ngày 23/5/2022 của Chi cục thuế khu vực Thị xã Hồng Lĩnh-Can Lộc và Văn bản số 50/BC-UBND ngày 23/5/2022 của UBND phường Trung Lương thì kết quả kiểm tra dữ liệu hệ thống quản lý thuế và UBND phường Trung Lương không có hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của hộ gia đình ông, bà Nguyễn Tuấn Tú, Kiều Thị Quý đối với thửa đất có GCN QSD đất số phát hành AN 375532, số vào sổ 01669 ngày 24/11/2008, địa chỉ tại xóm 9 (nay là TDP Phúc Sơn, phường Trung Lương). Tuy nhiên vào thời điểm năm 2013, ông Nguyễn Tuấn Tú đã trực tiếp đến Đội thuế liên phường xã Hồng Lĩnh cung cấp bản photo GCN QSD đất nói trên và đề nghị tính thuế đê nộ. Vì vậy, cán bộ thuế, trực tiếp là ông Nguyễn Văn Tú, cán bộ chi cục Thuế đã tạm tính và truy thu số tiền từ năm 2013 đến 2018 là 1.521.000đ (Một triệu, năm trăm hai mươi một ngàn đồng). Số tiền này đã được nộp vào ngân sách Nhà nước. Theo đề nghị của Chi cục Thuế khu vực Thị xã Hồng Lĩnh-Can Lộc và UBND phường Trung Lương thì tại thời điểm 2013, hộ gia đình ông, bà Nguyễn Tuấn Tú, Kiều Thị Quý không có quyền sử dụng đất trên thực tế nên số tiền đã nộp trên thuộc trường hợp nộp thừa, người nộp thuế có thể đề nghị bù trừ khoản nộp khác (nếu có) hoặc cơ quan thuế sẽ thoái thu cho người nộp thuế theo quy định.

Như vậy, kết quả xác minh cho thấy, mặc dù biết rõ GCN QSD đất số phát hành AN 375532, số vào sổ 01669 ngày 24/11/2008 đã bị UBND thị xã Hồng Lĩnh thu hồi, hủy bỏ ngày 26/11/2013 nhưng ông Nguyễn Tuấn Tú vẫn cố tình đến tại cơ quan Thuế, tự kê khai không đúng thực tế về QSD đất và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp từ năm 2013-2018 đối với diện tích đất đang có khiếu kiện. Việc này, trước hết hộ gia đình ông, bà Nguyễn Tuấn Tú và Kiều Thị Lộc phải tự chịu trách nhiệm về hành vi trái pháp luật của mình. Số tiền do chi cục Thuế tạm thu của gia đình nói trên sẽ được UBND thị xã Hồng Lĩnh chỉ đạo, xử lý đúng quy định của pháp luật.

II. CĂN CỨ PHÁP LUẬT ĐỂ XÁC ĐỊNH CÓ HAY KHÔNG CÓ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT

1. Để xác định ông Nguyễn Công Lộc, chủ tịch UBND phường Trung Lương có hành vi vi phạm pháp luật trong việc hộ Nguyễn Thị Lộc, trú tại TDP Phúc Sơn, cải tạo, coi nói nhà ở như đơn tố cáo nêu hay không? Người giải quyết tố cáo đã tiến hành xem xét hành vi cải tạo, coi nói công trình nhà ở của hộ bà Nguyễn Thị Lộc có phải là hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng đến mức phải xử lý vi phạm hành chính hay không. Căn cứ điểm (g) và điểm (h) khoản 2 điều 89 Luật xây dựng năm 2014 quy định về các trường hợp miễn giấy phép xây dựng gồm:

g) Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;

h) Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc; để xác định hành vi coi nói, cải tạo;

Như vậy, công trình cải tạo, coi nói nhà ở của hộ bà Nguyễn Thị Lộc thuộc trường hợp được miễn cấp giấy phép xây dựng. Theo đó, việc Nguyễn Công Lộc, chủ tịch UBND phường Trung Lương không thực hiện thủ tục xử lý vi phạm hành chính đối với hộ Nguyễn Thị Lộc là đúng quy định.

2. Để xác định có hay không có hành vi vu khống của ông Nguyễn Công Lộc, chủ tịch UBND phường Trung Lương đối với hộ ông, bà Nguyễn Tuấn Túy, Kiều Thị Quý để xử lý hoặc chuyển xử lý theo quy định của pháp luật, người giải quyết tố cáo căn cứ khoản 1 điều 156, Bộ Luật hình sự quy định về Tội vu khống: Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm, cụ thể:

a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;

b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, nội dung: *“UBND phường chỉ cho phép gia đình bà Lộc da trát lại công trình cũ và lợp lại mái tôn (nhà ngang cũ) do công trình xuống cấp, đe dọa đến tính mạng con người, việc cho phép trên đã thực hiện sau khi xin ý kiến của ông Nguyễn Tuấn Túy và bà Kiều Thị Quý...”* tại Văn bản 106/UBND ngày 9/7/2021 của UBND phường Trung Lương về việc trả lời đơn thư của công dân Kiều Thị Quý không đủ cơ sở để kết luận ông Nguyễn Công Lộc chủ tịch UBND phường Trung Lương vu khống cho gia đình bà Kiều Thị Quý liên quan đến việc hộ bà Nguyễn Thị Quý cải tạo công trình nhà ở tại TDP Phúc Sơn.

III. KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh thực tế và phân tích, đánh giá các hồ sơ tài liệu có liên quan thu thập được, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh kết luận nội dung tố cáo như sau:

1. Nội dung tố cáo ông Nguyễn Công Lộc, chủ tịch UBND phường Trung Lương lợi dụng chức quyền cho phép hộ Nguyễn Thị Lộc, trú tại TDP Phúc Sơn cải tạo, xây dựng nhà ở trái phép và chậm giải quyết đơn thư của công dân là tố cáo sai.

Công trình cải tạo nhà ở của hộ bà Nguyễn Thị Lộc thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng, không phải là hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng nên UBND phường Trung Lương không lập biên bản và không đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính là đúng quy định. Bên

cạnh đó, về phía gia đình bà Nguyễn Thị Lộc đã có cam kết không yêu cầu bồi thường, không tháo dỡ lấy lại số tài sản đã xây dựng khi Tòa án phán quyết tài sản gắn liền đất tranh chấp thuộc quyền sử dụng của hộ bà Kiều Thị Quý. Do đó, hành vi cải tạo nhà ở của bà Lộc xuất phát từ nhu cầu sinh hoạt của gia đình trong thời gian chưa thể cấp giấy phép xây dựng và trên thực tế cũng không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức nào. Trong quá trình xem xét, xử lý đơn phản ánh, kiến nghị của công dân Kiều Thị Quý, UBND phường đã rất trách nhiệm, công khai các nội dung và kết luận xử lý vụ việc. Tuy có những sai sót về quy trình, thủ tục trong xử lý công trình xây dựng của hộ bà Nguyễn Thị Lộc nhưng đã kịp thời khắc phục, sửa chữa.

2. Nội dung tố cáo ông Nguyễn Công Lộc, chủ tịch UBND phường Trung Lương vụ không cho gia đình bà Kiều Thị Quý liên quan đến việc hộ bà Nguyễn Thị Quý cải tạo công trình nhà ở tại TDP Phúc Sơn, phường Trung Lương là tố cáo không có cơ sở để xem xét, xử lý theo quy định Luật Tố cáo năm 2018.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN CẦN THỰC HIỆN, KIẾN NGHỊ

a. Đề nghị hộ ông, bà Nguyễn Tuấn Túy, Kiều Thị Quý phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Thị xã Hồng Lĩnh-Can Lộc để đề xuất biện pháp xử lý theo hướng đề nghị bù trừ khoản nộp khác (nếu có) hoặc cơ quan thuế sẽ thoái thu cho người nộp thuế theo quy định.

b. Đề nghị Chi cục Thuế khu vực Thị xã Hồng Lĩnh-Can Lộc có trách nhiệm hướng dẫn hộ ông, bà Nguyễn Tuấn Túy, Kiều Thị Quý thực hiện các thủ tục để xử lý số tiền đã tạm thu là 1.521.000đ (Một triệu, năm trăm hai mươi một ngàn đồng) đúng quy định.

c. Giao UBND phường Trung Lương nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và thực hiện việc đính chính hoặc sửa đổi Văn bản số 106/UBND-ĐCXĐ ngày 9/7/2021 theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 về công tác Văn thư nhằm đảm bảo tính chặt chẽ của văn bản hành chính Nhà nước.

Trên đây là kết luận tố cáo của UBND thị xã Hồng Lĩnh đối với nội dung tố cáo ông Nguyễn Công Lộc, Chủ tịch UBND phường Trung Lương.

Nơi nhận:

- Thường trực Thị ủy;
- Chủ tịch; các PCT UBND thị xã;
- Các phòng: TN&MT, T.tra, TP;
- Người tố cáo;
- Các thành viên Tổ xác minh;
- Đảng ủy-UBND phường Trung Lương;
- Lưu: VT, TXM.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Hùng